

THÔNG BÁO

Kết luận phiên họp giao ban lãnh đạo UBND huyện tuần 36

Ngày 30 tháng 8 năm 2021, đồng chí Dinh Chí Thành - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp giao ban lãnh đạo UBND huyện tuần 36 năm 2021. Tham dự phiên họp có 3/3 đồng chí lãnh đạo UBND huyện. Mời dự họp gồm lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Văn hóa và Thông tin, Lao động - TBXH, Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Y tế, Ban quản lý dự ĐTXD; Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND huyện.

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến của các thành viên dự họp, tập thể lãnh đạo UBND huyện đã thảo luận và thống nhất kết luận như sau:

1. Về dự thảo báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo UBND huyện tuần 35, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tuần 36 năm 2021

Tập thể lãnh đạo UBND huyện cơ bản nhất trí với dự thảo báo cáo, giao Văn phòng HĐND&UBND huyện tiếp thu các ý kiến tham gia tại cuộc họp chỉnh sửa, bổ sung trình lãnh đạo UBND huyện ký ban hành.

2. Báo cáo kết quả bàn giao công tác kế toán tại các đơn vị trường học xã Tả Phìn và kiểm tra tài chính ngân sách tại các xã, thị trấn do Phòng Tài chính - Kế hoạch trình

Qua nghe báo cáo, tập thể lãnh đạo UBND huyện giao Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu cho UBND huyện tổng hợp báo cáo Thường trực Huyện ủy cho ý kiến chỉ đạo, trên cơ sở đó tham mưu văn bản chỉ đạo, chấn chỉnh công tác quản lý tài chính ngân sách tại các xã, thị trấn, các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện.

3. Dự thảo kế hoạch tiếp nhận, vận chuyển và bàn giao hàng hóa hỗ trợ huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội do Phòng Kinh tế và Hạ tầng trình

Tập thể lãnh đạo UBND huyện cơ bản nhất trí, tuy nhiên để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, rút ngắn công tác chuẩn bị, khẩn trương vận chuyển hàng hóa hỗ trợ đến nơi tiếp nhận, yêu cầu Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ động liên hệ với đơn vị y tế để xét nghiệm nhanh Covid-19 cho các lái xe. Giao Công an huyện, Ban chỉ huy Quân sự huyện, Đoàn Biên phòng Đồng Văn cử lực lượng tham gia phối hợp bốc xếp hàng hóa hỗ trợ tại địa bàn trung tâm huyện.

4. Các nội dung do Phòng Văn hóa và Thông tin trình

4.1. Dự thảo kế hoạch triển khai nhiệm vụ trưng bày tại Bảo tàng không gian văn hóa các dân tộc vùng Cao nguyên đá:

Tập thể lãnh đạo UBND huyện giao Phòng Văn hóa và Thông tin tiếp thu các ý kiến tham gia tại phiên họp, chỉnh sửa, hoàn thiện; có lộ trình thực hiện cụ thể theo từng năm. Sau khi hoàn thiện dự thảo kế hoạch, tham mưu cho UBND

huyện văn bản xin ý kiến tham gia của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bảo tàng tỉnh và các ngành liên quan. Trên cơ sở đó tham mưu trình Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến chỉ đạo để triển khai thực hiện. Giao đồng chí Nguyễn Văn Chinh - Phó Chủ tịch UBND huyện trực tiếp chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin xây dựng, hoàn thiện kế hoạch đảm bảo chất lượng.

Giao Ban quản lý dự án ĐTXD chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương bàn giao hồ sơ xây dựng, tài sản tại Bảo tàng không gian văn hóa các dân tộc vùng Cao nguyên đá cho Trung tâm Văn hóa Thông tin và Du lịch tiếp nhận, quản lý theo đúng quy định, xong trước ngày 08/9/2021.

4.2. Báo cáo đề xuất hướng giải pháp đơn tố cáo nặc danh về hoạt động kinh doanh tại Khu di tích kiến trúc nghệ thuật Phố Cổ Đồng Văn:

Tập thể lãnh đạo UBND huyện giao Phòng Văn hóa và Thông tin xây dựng lại báo cáo; trong đó yêu cầu bám sát, chặt chẽ theo các nội dung đã giải trình tại Báo cáo số 251/BC-UBND ngày 10/5/2021 của UBND huyện, về kết quả giải quyết ý kiến phản ánh của cử tri về hoạt động tại khu vực Chợ Phố cổ; bổ sung một số nội dung đã triển khai thực hiện trong thời gian vừa qua như tổ chức họp, đối thoại với người dân tại các tổ dân phố trên địa bàn thị trấn Đồng Văn nhưng không có ý kiến của người dân về vấn đề nêu trên. Giao đồng chí Nguyễn Văn Chinh - Phó Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin xây dựng lại báo cáo trình Thường trực Huyện ủy cho ý kiến chỉ đạo trước khi gửi tỉnh.

4.3. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trường học, các cơ quan, đơn vị đóng chân trên địa bàn huyện (*chưa thực hiện*) triển khai ứng dụng chữ ký số trong quản lý điều hành.

5. Báo cáo kết quả điều chỉnh, tăng thêm đối tượng Bảo trợ xã hội theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ và Nghị quyết số 35/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh do Phòng Lao động - TBXH trình

Qua nghe báo cáo, tập thể lãnh đạo UBND huyện thống nhất giao Phòng Lao động - TBXH tiếp tục tham mưu chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các xã, thị trấn rà soát, thống kê lại các đối tượng đảm bảo chính xác, có biên bản làm việc cụ thể và chịu trách nhiệm về số liệu rà soát tại địa bàn quản lý. Trên cơ sở đó tổng hợp thành số liệu chung toàn huyện để gửi tỉnh theo đúng yêu cầu.

6. Báo cáo đề xuất phương án duy trì sĩ số học sinh, cơ sở vật chất, hỗ trợ đi lại cho học sinh trên địa bàn xã Lũng Cú trong năm học 2021-2022 do Phòng Giáo dục và Đào tạo trình

Tập thể lãnh đạo UBND huyện yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu bố trí thời gian làm việc cụ thể với cấp ủy, chính quyền xã Lũng Cú để đánh giá bổ sung, làm rõ ưu điểm, hạn chế của từng phương án, trong đó tham mưu lựa chọn phương án tối ưu nhất để triển khai thực hiện. Giao đồng chí Nguyễn Văn Chinh - Phó Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp thu các ý kiến tham gia, xây dựng lại phương án, trình phiên họp giao ban lãnh đạo UBND huyện ngày 06/9/2021, trước khi trình Thường trực Huyện ủy cho ý kiến

chỉ đạo để tổ chức thực hiện.

7. Báo cáo kết quả rà soát cơ sở vật chất của điểm cách ly tập trung tại thị trấn Phố Bàng và đề xuất kinh phí thực hiện do Trung tâm Y tế trình

Qua nghe báo cáo, tập thể lãnh đạo UBND huyện giao Trung tâm Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện một số nội dung sau:

- Đối với số giường dùng để cách ly tập trung tại Bảo tàng không gian văn hóa các dân tộc vùng Cao nguyên đá: Yêu cầu Trung tâm Y tế liên hệ để trả lại cho các đơn vị đã cho mượn trước đây; đồng thời thông báo cho các xã, thị trấn trả lại số giường đã mượn của các đơn vị trường học cho khu vực cách ly của xã để phục vụ cho năm học mới, yêu cầu thực hiện xong trước ngày 08/9/2021.

- Đối với trang thiết bị khu cách ly tập trung tại thị trấn Phố Bàng: Giao Trung tâm Y tế huyện chủ trì phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND xã Lũng Cú rà soát, đề xuất sử dụng số giường còn thừa (*xã Lũng Cú*) để phục vụ cho công tác cách ly y tế tập trung. Trước mắt tham mưu bố trí đủ 25 bộ giường chiếu, chăn màn; đồng thời thực hiện ngay việc xây dựng lò đốt rác, lắp đặt Camera, vách ngăn tại khu vực cách ly tập trung, hoàn thành trước ngày 10/9/2021 và báo cáo kết quả tại phiên họp giao ban lãnh đạo UBND huyện tuần 38 (*dự kiến ngày 13/9/2021*). Đối với chăn, màn sẽ sử dụng số còn lại tại kho; về các thiết bị y tế, thuốc vật tư, hóa chất, yêu cầu Trung tâm Y tế tính toán đề xuất mua với số lượng phù hợp đảm bảo cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Riêng quần áo bảo hộ chống dịch sẽ bố trí mua 100 bộ dự phòng, khi có nhiệm vụ phát sinh sẽ mua bổ sung. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định và tham mưu cho UBND huyện bố trí kinh phí cho Trung tâm Y tế để thực hiện các nhiệm vụ trên.

Giao đồng chí Sùng Thị Xén - Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện tham mưu cho đồng chí Nguyễn Văn Chinh - Phó Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo Trung tâm Y tế chủ trì cùng các ngành liên quan triển khai thực hiện.

8. Báo cáo tiến độ thực hiện các công trình khởi công mới năm 2021 do Ban Quản lý dự án ĐTXD trình

Qua nghe báo cáo, tập thể lãnh đạo UBND huyện đánh giá, trong thời gian vừa qua việc tham mưu của Ban quản lý dự án ĐTXD cho UBND huyện để triển khai thực hiện các dự án khởi công mới năm 2021 còn lúng túng, tiến độ xây dựng hồ sơ còn chậm, chưa có biện pháp quyết liệt đối với nhà thầu tư vấn thiết kế, giám sát, nhà thầu xây lắp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện hợp đồng đã ký kết. Để chấn chỉnh tình trạng trên, tập thể lãnh đạo UBND huyện yêu cầu Ban quản lý dự án ĐTXD triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Đối với các công trình chuyên tiếp: Tập trung tham mưu chỉ đạo, đôn đốc nhà thầu huy động nhân lực, thiết bị, máy móc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, có biện pháp xử lý nghiêm đối với các nhà thầu không chấp hành, vi phạm hợp đồng; cử cán bộ theo dõi, nắm bắt tiến độ hàng ngày tại hiện trường để kịp thời đôn đốc. Hoàn thiện hồ sơ, nghiệm thu thanh toán giải ngân xong trước ngày 15/9/2021.

- Đối với công trình đã hoàn thành quyết toán, hoàn thành chưa quyết toán: Yêu cầu khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục theo quy định để tiến hành giải

ngân xong trước ngày 10/9/2021.

- Đối với các công trình khởi công mới: Tập trung hoàn thiện hồ sơ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định để tiến hành giải ngân, đảm bảo giải ngân 100% số vốn được phân bổ năm 2021 xong trước ngày 30/11/2021. Trong đó riêng công trình đường từ Trung tâm huyện ra mốc 450: Giao Ban quản lý dự án ĐTXD chủ động liên hệ với các sở ngành của tỉnh để tháo gỡ vướng mắc liên quan đến quy hoạch mạng lưới giao thông, hoàn thành báo cáo đánh giá tác động môi trường và các hồ sơ, thủ tục khác đảm bảo tiến độ.

- Công trình trụ sở xã Ma Lé, hồ thôn Lô Lô Chải xã Lũng Cú: Giao Ban quản lý dự án ĐTXD chủ trì cùng UBND xã Ma Lé, UBND xã Lũng Cú làm việc cụ thể, tuyên truyền, vận động các hộ có diện tích đất thu hồi thực hiện dự án để tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai dự án, UBND xã chịu trách nhiệm về mặt bằng sạch để thực hiện theo đúng cam kết.

- Công trình Bệnh viện Đa khoa huyện: Giao Ban quản lý dự án ĐTXD liên hệ với đơn vị tài trợ, làm rõ thời gian triển khai thực hiện, khởi công, báo cáo lãnh đạo UBND huyện cho ý kiến chỉ đạo.

- Công trình Chợ xã Sủng Trá: Giao Ban Quản lý dự án ĐTXD làm việc cụ thể với UBND xã Sủng Trá đề mời hộ gia đình chưa được nhận tiền bồi thường khẩn trương đến nhận để tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo, yêu cầu xong trước ngày 06/9/2021.

- Công trình kè Trung tâm GDNN-GDTX huyện: Yêu cầu Ban quản lý dự án ĐTXD đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đồng thời bố trí thời gian làm việc để thống nhất nguồn vốn và tham mưu cho UBND huyện tờ trình gửi tỉnh để tiếp tục bố trí kinh phí thực hiện.

- Công trình sửa chữa nhà làm việc của Huyện ủy: Yêu cầu sớm hoàn thiện hồ sơ để thanh quyết toán theo kế hoạch, đồng thời đối chiếu với dự toán ban đầu (tăng giảm) để bố trí vốn kịp thời.

Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch: Bố trí thời gian làm việc cụ thể với các cơ quan, đơn vị liên quan để thống nhất giải pháp, nhiệm vụ, thời gian, khối lượng thực hiện đối với từng công trình, dự án, từng đơn vị để đẩy nhanh tiến độ giải ngân theo Kế hoạch 90/KH-UBND ngày 22/3/2021 của UBND tỉnh.

9. Xem xét các tờ trình

- Tờ trình số 211/TTr-TCKH ngày 30/8/2021 của Phòng Tài chính - Kế hoạch, về phân bổ kinh phí mua sắm cho các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn: Tập thể lãnh đạo UBND huyện cơ bản nhất trí, giao Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu xin ý kiến của các thành viên UBND huyện trước khi trình Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét, cho ý kiến.

- Tờ trình số 30/TTr-TNMT ngày 18/8/2021 của Phòng Tài nguyên và Môi trường, về công nhận bổ sung diện tích đất ở đô thị (ODT) cho ông Lê Văn Phước và bà Bùi Thị Vân: Tập thể lãnh đạo UBND huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND thị trấn Đồng Văn

tiến hành khảo sát lại, báo cáo lãnh đạo UBND huyện.

- Tờ trình số 36/TTr-LĐT BXH, số 37/TTr-LĐT BXH ngày 27/8/2021 của Phòng Lao động - TBXH, về xin bổ sung kinh phí đảm bảo xã hội năm 2021 và rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2021: Tập thể lãnh đạo UBND huyện cơ bản nhất trí, giao Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định, tham mưu trình Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét, quyết định.

- Tờ trình số 20/TTr-HĐY ngày 25/8/2021 của Hội đồng y, về xin hỗ trợ kinh phí mua vật tư trang thiết bị trụ sở làm việc: Tập thể lãnh đạo UBND huyện nhất trí, giao Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu thực hiện.

Căn cứ ý kiến kết luận, yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TTr. Huyện ủy;
- TTr. HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các phòng chuyên môn;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lãnh đạo, chuyên viên VP;
- Lưu: VT, Hệ thống QLVB điện tử.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Xuân Cường